

**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN VĂN
LỚP 11**

I. TIẾNG VIỆT

1. Thực hành về thành ngữ, điển cố

Câu 1: Tìm và phân tích giá trị nghệ thuật của các thành ngữ trong đoạn thơ sau:

*Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.*

(Thương vợ - Tú Xương)

Câu 2: Phân tích tính hàm súc của điển cố được in đậm trong câu thơ sau:

*Nhớ ơn **chín chữ** cao sâu,
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà.*

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

2. Phong cách ngôn ngữ báo chí

Câu 1: Thế nào là ngôn ngữ báo chí?

Câu 2: Phân tích những đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ báo chí (tính thông tin thời sự, tính ngắn gọn) thể hiện qua bản tin sau:

“Tính đến ngày 19/2, 16/16 ca nhiễm Covid 19 tại Việt Nam đã cho kết quả âm tính. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp tử vong, các tỉnh như Khánh Hoà, Thanh Hoá đang chuẩn bị công bố hết dịch. Ban chỉ đạo quốc gia chống dịch Covid 19 đã và đang triển khai nhiều giải pháp kiên quyết ngăn dịch sớm, đưa cuộc sống cũng như các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trở lại bình thường.”

*(Niềm vui khi 16/16 người nhiễm Covid-19 xuất viện, nguồn:
<http://www.antv.gov.vn/>)*

II. Làm văn

1. Thao tác lập luận phân tích

Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình qua hai câu thơ sau: (trình bày bằng một đoạn văn khoảng 12-15 câu):

*Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Trơ cái hồng nhan với nước non.*

(Tự tình II – Hồ Xuân Hương)

2. Thao tác lập luận so sánh

Trong đoạn trích sau, tác giả đã so sánh “*nước Đại Việt ta*” với Trung Hoa về những mặt nào? Mục đích của tác giả khi so sánh là gì?

*Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.*

(Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)

III. Văn bản

1. “*Hai đứa trẻ*” - Thạch Lam

Câu 1: Cảnh vật trong truyện đã được miêu tả trong thời gian và không gian như thế nào?

Câu 2: Hình ảnh đoàn tàu trong truyện đã được miêu tả như thế nào? Vì sao chị em Liên và An cố thức để được nhìn chuyến tàu đêm đi qua phố huyện? (trình bày bằng đoạn văn khoảng 15-20 câu).

2. “*Chí Phèo*” – Nam Cao

Câu 1: Hãy nêu ý nghĩa tiếng chửi của nhân vật Chí Phèo trong đoạn mở đầu của truyện.

Câu 2: Việc gặ thị Nở có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời Chí Phèo? (trình bày bằng đoạn văn khoảng 15-20 câu).

Câu 3: Vì sao Chí Phèo lại có hành động dữ dội, bất ngờ (uống rượu, xách dao đi giết Bá Kiến rồi tự sát) sau khi bị thị Nở từ chối? (trình bày bằng đoạn văn khoảng 15-20 câu).